



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : edu.senateth@gmail.com

<https://bit.ly/2LU4U6t>

EDU Press Release



ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

และพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านต่างอยู่คนละสถานที่ตามมาตรการของรัฐบาลจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส (Covid 19) โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้



◇ พิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ยังไม่คลี่คลายและยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง และต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในการแก้ปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) กำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การต่างประเทศ รวมไปถึงระบบการศึกษาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในหลายประเทศได้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นเพื่อพิจารณาการจําจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยคำนึงถึงเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตใหม่ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การใส่ชุดป้องกันเชื้อไวรัส เป็นต้น แต่สำหรับประเทศไทยยังไม่มี การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ



ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่ามีประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องเร่งดำเนินการในหลายประเด็น อาทิ การปฏิรูปการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสภาวการณ์ในปัจจุบัน การกระจายอำนาจให้กับเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดความพร้อม ขาดความสามารถในการดำเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง จำนวน ๑๐ - ๑๕ คน เพื่อดำเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะหรือมาตรการในการดำเนินการเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป

◆ พิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา เรื่อง รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษา เป็นผู้พิจารณารายงานดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งประเด็นซักถามต่อที่ประชุมวุฒิสภาในการพิจารณารายงานดังกล่าวต่อไป โดยมีกำหนดเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน



ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาการศึกษา รายงานฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการพิจารณาการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้นำไปประกอบการอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป